



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 26 เมษายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p>	<p><b>พระราชพิธีบรมราชาภิเษก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะทำงานปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกับ นพ.สสจ. และผอ.รพศ./รพท. ว่า สธ.จะเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ส่วนกลาง เพื่อ ประสานสนับสนุนการดำเนินงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่ 2-6 พ.ค.นี้ โดยเตรียมแผนไว้ 2 ส่วน คือ พื้นที่กรุงเทพฯ กรมการแพทย์สนธิกำลังกับ 4 เหล่าทัพ กทม. โรงเรียนแพทย์ วางแผนดูแลประชาชนทั้งทีมหน่วยแพทย์ประจำจุด ทีมคัดกรองสุขภาพจิต ทีมเคลื่อนที่และทีมรพพยาบาลลำเลียงกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้าสู่รพ. และส่วนภูมิภาค แต่ละจังหวัดอาจจะมีกิจกรรมของจังหวัดเอง โดยส่วนกลางจะจัดสรรกำลังเข้าไปสนับสนุน นอกจากนี้ จะสื่อสารไปยังประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีให้เตรียมตัว เนื่องจากขณะนี้สภาพอากาศร้อน ทำให้มีโอกาสขาดน้ำ ได้รับความร้อนสูง อาหารอาจบูดเสียง่าย จึงควรรับประทานอาหารปรุงใหม่ สวมเสื้อผ้าถ่ายเทอากาศได้ดี เตรียมน้ำดื่มและเครื่องกันแดด เช่น หมวก ร่ม พัด ผ้าเย็น หากรู้สึกไม่สบายสามารถขอความช่วยเหลือกับทีมแพทย์ที่จัดไว้ ส่วนผู้มีโรคประจำตัวให้พกยาติด ตัว ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หรือเดินทางมาคนเดียว ให้เขียนชื่อนามสกุล ประวัติการแพ้ยาหรือโรคประจำตัว รพ.ที่รักษาประจำ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อญาติไว้กับตัว เพื่อเป็นข้อมูลหากเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. แถลงข่าวโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ว่า แพทย์สภาได้ร่วมกับมูลนิธิธรรมภิบาลทางการแพทย์ ขอพระราชทานพระราชนุญาตจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง โดยได้รับพระราชทานพระราชนุญาตให้จัดโครงการระหว่าง 10-12 พ.ค. ที่รพ.พระจอมเกล้าและโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี โดยมี ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานโครงการฯ ที่ผ่านมาได้เริ่มให้บริการประชาชนไปบ้างแล้วตั้งแต่ 15 เม.ย. ทั้งนี้ หากผู้ป่วยรายใดรักษาในพื้นที่ไม่ได้ จะส่งไปยังรพ. โรงเรียนแพทย์ที่เกี่ยวข้องชาญ</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>พระอาการพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 4 ความว่า ตามที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ เสด็จไปประทับ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 1 ก.พ. 2562 เพื่อรักษาพระอาการพระโลหิตออกที่พระสมอง และความดันพระโลหิตสูงนั้น คณะแพทย์ที่ถวายการรักษาแจ้งว่า พระอาการโดยรวมดีขึ้นโดยลำดับ ทรงรู้พระองค์ดีขึ้น สามารถเคลื่อนไหวพระวรกายได้มากขึ้น ความดันพระโลหิตและการเต้นของพระหทัยอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีพระอาการแทรกซ้อน คณะแพทย์กราบทูลขอประทานพระอนุญาตให้ประทับที่รพ. เพื่อรับการฟื้นฟูพระวรกาย และทรงงดพระกรณียกิจต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ รายวัน ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บ 77 ข่าวเด็ด workpointnews</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีการจัดทำสูตรขนมไทยผสม กัญชา ว่า ขณะนี้อนุญาตใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น การใช้ประโยชน์ที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ต้องพิจารณาในรอบคอบ เนื่องจากยังถือเป็นยาเสพติด และหากมีการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นจาก กัญชา ก็ไม่สามารถทำได้ภายใน 1-2 ปีนี้อย่างแน่นอน สำหรับความร่วมมือระหว่าง กรมการแพทย์และม.รังสิต ในการวิจัยสารสกัดกัญชวยับยั้งเซลล์มะเร็งปอดในคน ทุกแห่งสามารถขอทำวิจัยได้ แต่การจะผลิตเป็นยาต้องดำเนินการตามกฎหมาย คือ ช่วง 5 ปีแรกต้องร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ขณะนี้มีหน่วยงานรัฐที่มาขอปลูก กัญชาทางการแพทย์ คือ 1. องค์การเภสัชกรรม ขออนุญาตปลูกและผลิตน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ 2. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ภายใต้วทสท. กำลังดำเนินการขออนุญาต และ 3. ม.รังสิต อยู่ระหว่างดำเนินการขอ ทั้งนี้ ในวันที่ 26 เม.ย. อย.จะหารือจับคู่ความร่วมมือระหว่างกลุ่มคนจิตอาสาที่มีองค์ความรู้ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ กลุ่มผู้ป่วยที่ได้ใช้ ให้เข้ามาสู่กระบวนการวิจัย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>มติชน</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>ไทยรัฐออนไลน์</p>	<p>ด้าน นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวถึงกรณีอย.เตรียมส่งข้อมูลผู้แจ้งนิรโทษครอบครองกัญชาหลังครบกำหนด 19 พ.ค. เพื่อให้อก.ผลิตน้ำมัน กัญชาเร่งด่วน ว่า อก.พร้อมสนับสนุนได้ในบางส่วน สำหรับประชาชนที่จำเป็นต้องใช้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องเกิดความร่วมมือกันของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย</p> <p>ด้าน ญญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา อก. กล่าวว่า ขณะนี้ อก.ยังให้การสนับสนุน . นเรศวร ในการวิจัยแยกสารและจัดทำมาตรฐาน เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และคำนวณเพื่อให้ทราบปริมาณสารสำคัญของผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ซึ่งปัจจุบันอก.มีมาตรฐานจากการนำเข้า แต่หากงานวิจัยสำเร็จจะทำให้ใช้ผลงานวิจัยจากนักวิจัยไทยเอง ไม่ต้องนำเข้า</p> <p>-เสนอข่าว เพจ BIOTHAI เปิดเผยว่า สสจ.สุพรรณบุรีได้ออกหนังสือรับรองการเป็นหมอพื้นบ้านของ อ.เดชา ศิริภัทร แล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 2562 แต่ยังมีขั้นตอนสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำร้องขอมี กัญชาไว้ครอบครองในช่วงนิรโทษกรรม ต้องรอการอนุมัติจาก อย. หลังจากนั้นต้องมาลุ้นต่อว่าอ.เดชาจะสามารถแจกจ่ายน้ำมันกัญชาได้หรือไม่ เพราะการจ่ายยาจาก กัญชาต้องเป็นตำรับยาที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ ประกาศ ซึ่งมี 16 ตำรับ ระหว่างนี้กรมฯ ต้องประชุมพิจารณาว่าจะขยายให้ครอบคลุมน้ำมันของอ.เดชาหรือไม่</p> <p>-เสนอข่าว นางสาวดาวน้อย สุทธิทิพย์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ยสท.มีความพร้อมทั้งการปลูก การควบคุมดูแล โดยถ้า สธ.อนุญาตให้ ยสท.เป็นผู้ควบคุม จะสามารถดึงเกษตรกรผู้ปลูกยาเส้นมาปลูก กัญชาได้ ส่วนเรื่องการนำ กัญชามาผลิตเป็นยาสูบขึ้นอยู่กับว่า สธ.จะอนุญาตหรือไม่ ถ้าทำได้จะเป็นลักษณะนำสาร CBD ผสมกับ บุหรี่ ซึ่งหากสามารถผลิตได้จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับบุหรี่ไทยได้มาก</p> <p>-เสนอข่าว สภาเกษตรกรอุดรธานี เตรียมตั้งศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยพัฒนา กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ หลังสมาชิกฯ เห็นพ้องร่วมกันขับเคลื่อนใช้ประโยชน์จากกัญชารักษาผู้ป่วย โดยในอุดรฯ มีผู้ยื่นจดแจ้งครอบครอง กัญชาแล้วกว่า 100 ราย</p> <p>-เสนอข่าว อูรุกวัยกำลังเป็นประเทศแรกในละตินอเมริกา ที่ส่งออกกัญชาเพื่อการแพทย์ หลังเป็นประเทศแรกของโลก ที่ให้ใช้กัญชาเพื่อสันตนาการได้อย่างถูกกฎหมาย โดยบริษัทพอดเมอร์ ซึ่งได้รับใบอนุญาตเพียงแห่งเดียวของอูรุกวัยจะส่งออกยุโรป แคนาดาและออสเตรเลีย</p> <p>-เสนอบทความว่า การสำรวจของ Arcview Market Research พบว่า สหรัฐฯ มีรายได้จากการจำหน่าย กัญชาถูกกฎหมายในปีที่ผ่านมา ถึง 6.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราว 2.17 แสนล้านบาท) และคาดการณ์ว่าภายในปี 2021 รายได้จากอุตสาหกรรมกัญชาจะสูงถึง 2.16 หมื่นล้านเหรียญ (6.91 แสนล้านบาท) หลายมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐฯ เช่น ฮาร์วาร์ด เดนเวอร์ โอไฮโอ ได้บรรจุวิชาวิทยาศาสตร์ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน ตั้งแต่วิธีการปลูกจนถึงการแยกสารประกอบจากส่วนต่างๆ ของกัญชา เชื่อว่าในอีก 3 ปีข้างหน้า ตลาดแรงงานในสหรัฐฯ จะต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมกัญชาถึง 414,000 คน ส่วนไทยยังไม่มีอะไรแน่นอน</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน มติชน</p> <p>คมชัดลึก แนวหน้า</p> <p>ไทยโพสต์ สยามรัฐ</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>บ้านเมืองออนไลน์</p> <p>News100.5</p> <p>Workpointnews</p> <p>Newtv</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>คมชัดลึก</p> <p>ผู้จัดการรายวัน</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>พาราควอต</b></p> <p>-เสนอข่าว นายรักษเกชา แฉฉาย เลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับคค.ก.วัตถุอันตราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีคค.ก.วัตถุอันตรายยังไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ให้ยกเลิกสารพาราควอตตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าประเด็น การยกเลิกสาร พาราควอตยังไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ และยืนยันมติของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมได้ชี้แจงว่า ที่คค.ก.วัตถุอันตรายยังไม่ประกาศยกเลิกเป็นเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ ประชาชนยังคุ้นเคยกับการใช้สารดังกล่าว และยังไม่มียาอื่นทดแทน รวมทั้งคิดว่าสามารถควบคุมไม่ให้เกิดอันตรายได้ จึงให้คค.ก.วัตถุอันตรายไปพิจารณาทบทวนภายใน 60 วัน ถ้าไม่มีเหตุผลเพียงพอ จะเสนอนายกรัฐมนตรีนำเข้าพิจารณาในคณะรัฐมนตรีต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินดำเนินการถูกต้องแล้ว ซึ่งรัฐบาลใหม่ต้องเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้ คาดว่าหนังสือของผู้ตรวจการฯ น่าจะมีผลทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัดสินใจเร็วขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว เมื่อวันที่ 24 เม.ย. นายกฤษฎา บุญราช รว.เกษตรฯ ได้ออกประกาศ ก.เกษตรฯ 5 ฉบับ เกี่ยวกับการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต โกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 เม.ย. 2562 มีผลบังคับใช้ 180 วันหลังวันประกาศ โดยก.เกษตรฯ มีแผนปฏิบัติการจำกัดการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดตามที่กรมวิชาการเกษตรจัดทำ และคค.ก.วัตถุอันตรายมีมติเห็นชอบแล้ว โดยจะจำกัดการนำเข้าสารเคมีลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	และระบุว่า หากดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดไว้ทั่วประเทศ จะสามารถยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดได้ทันที
ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน์	<p><b>คปร.ไม่บรรจุแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีคปร.จะจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ในส่วนของแพทย์และทันตแพทย์ ในปี 2564 เป็นปีสุดท้ายว่า เนื่องจากในปี 2564 อัตราแพทย์ต่อประชากรจะใกล้เคียงกับมาตรฐาน และสัดส่วนของแพทย์ที่เกษียณและแพทย์เข้ามาใหม่จะมีความพอดีกัน จึงไม่ต้องขออัตราข้าราชการใหม่อีก ไม่ใช้การยุบตำแหน่งข้าราชการที่มีอยู่ ทั้งนี้ในวันที่ 26 เม.ย. สธ.จะเชิญแพทย์สภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเรื่องอัตรากำลังและการหมุนเวียนของแพทย์</p>
ทวิตเตอร์กรม สบส.	<p><b>ร้องเรียน รพ.เอกชน</b></p> <p>-เสนอข้อความตอบกรณีญาติผู้ป่วยร้องขอความเป็นธรรมให้ตรวจสอบ รพ.เอกชนรักษาผู้ป่วยสมองบวมผิดพลาดจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง โดย ทพ .อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุว่า จากการประสานข้อมูลกับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ พบว่าญาติผู้ป่วยได้ยื่นเรื่องมาช่วงเดือน มี.ค. 2562 เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานจากญาติผู้ป่วยและรพ.เอกชนที่ถูกกล่าวอ้าง และช่วงบ่ายวันที่ 25 เม.ย. 2562 เจ้าหน้าที่กองกฎหมายได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ รพ .เกษมราษฎร์รามคำแหง เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางการแพทย์และเวชระเบียนในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ เพื่อนำข้อมูลเสนอคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>แพทย์ลี้กลอนนำยาลดอ้วนออกนอกระบบ</b></p> <p>-เสนอบทความพิเศษ โดย ดร.เฉลิมพล ไชยทอง ระบุว่า มีการประชุมเกี่ยวกับการกระทำความผิดของกลุ่มแพทย์ที่นำยาลดความอ้วนออกนอกระบบ โดยในที่ประชุมได้สอบถามเจ้าหน้าที่ ออย . ซึ่งระบุว่า มีข้อสงสัยในพฤติกรรมการนำยาออกนอกระบบมานานแล้วแต่ไม่มีศักยภาพในการดำเนินการจับกุม ต้องขอความช่วยเหลือจาก ป.ป.ส. แสดงว่า ออย.รู้ว่ามีการกระทำความผิด แต่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ออกมายังออกให้ ถือว่าเข้าข่ายกระทำโดยเจตนาออกยาที่เป็นวัตถุผิดกฎหมายต่อจิตประสาทโดยเล็งเห็นผลว่ายาที่อาจนำไปใช้โดยไม่ชอบและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ จึงถือว่า ออย .อาจมีส่วนผิดและอาจจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ถือเป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของ ออย. และถ้าอัยการเห็นสมควร อาจฟ้อง ออย .ได้ เพราะเป็นคดีอาญา</p>
Facebook เพจ ที่นี้แปดริ้ว	<p><b>พยาบาลปลอม</b></p> <p>-โพสต์ภาพ เตือนภัยพยาบาลปลอมรับจ้างส่งต่อผู้ป่วยไปกับรพ.เอกชน ระบุว่า สภาการพยาบาลได้ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ จากชื่อ นามสกุล เลขที่ประจำตัว ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูลของสภาการพยาบาล แสดงว่าไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ และไม่ได้เป็นสมาชิกของสภาการพยาบาล จึงขอแจ้งเตือน ผู้ประกอบการรพ.เอกชนให้ระวังเพราะอันตรายถึงชีวิตผู้ป่วย</p>
ข่าวสด	<p><b>พ.ร.บ.สุขภาพจิต</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยเกี่ยวกับพ.ร.บ. สุขภาพจิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2562 ว่า เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต สำคัญคือ มีการปรับองค์ประกอบคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ แก้ไขให้หัวหน้าสถานบำบัดรักษาแต่งตั้ง กก.สถานบำบัดรักษา ซึ่งมีอำนาจให้ความยินยอมในการบำบัดรักษาทางกายแทน หากเห็นว่าผู้ป่วยขาดความสามารถในการตัดสินใจให้ความยินยอมรับการบำบัดรักษาทางกาย และไม่มีผู้ให้ความยินยอม การเพิ่มมาตรา 16/1 การเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่นใด ต้องไม่ทำให้เกิดความรังเกียจเดียดฉันท์ หรือความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของผู้ป่วยและครอบครัว การเผยแพร่ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด และ มาตรา 16/2 ในกรณีที่อธิบดีเห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 16/1 ให้อธิบดีมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้เผยแพร่ดำเนินการแก้ไขข้อความหรือวิธีการเผยแพร่ ห้ามการใช้ข้อความบางอย่าง ระวังการเผยแพร่ข้อมูลหรือห้ามใช้วิธีการเผยแพร่ข้อมูล ให้เผยแพร่ข้อมูลเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้อื่นที่อาจเกิดขึ้น</p>
ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด	<p><b>ผลตรวจปัสสาวะผู้ก่อเหตุก่อกวนแยกราชประสงค์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะนี้ รพ.ในสังกัดกรมฯ ได้รับตัว นายคณิศรพิศนุเทพ จักรภพมหาเดชา ผู้ก่อเหตุก่อกวนกลางแยกราชประสงค์ ไปดูแลแล้ว เบื้องต้นมีอาการประสาทหลอน คิดว่ามีคนมา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ทำคุณไสย โดยมีอาการ 2-3 เดือนแล้ว ซึ่งผลการตรวจปัสสาวะพบสารของกัญชา จากการสอบถามเพิ่มเติมทราบว่าใช้น้ำมันกัญชาหอมระเหย
เดลินิวส์	<p><b>นโยบายความปลอดภัยรถพยาบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีมีผู้เชี่ยวชาญว่า การห้ามรถพยาบาลฉุกเฉินขับเกิน 80 กม./ชม. จะไม่ทันให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ว่า มาตรการดังกล่าวใช้กับรถพยาบาลฉุกเฉินที่ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ. ซึ่งต้องประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนว่าพร้อมจะเดินทาง โดยรถพยาบาลที่ส่งต่อจะมีสภาพคล้ายกับห้องฉุกเฉินของ รพ. หากระหว่างเดินทางต้องทำหัตถการจะต้องจอดในที่ปลอดภัย แต่ไม่ได้รวมกรณีการไปรับผู้บาดเจ็บในจุดเกิดเหตุที่มีการประสานผ่านหมายเลข 1669 จากข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2559-2562 เกิดอุบัติเหตุกับรถพยาบาล 110 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวม 318 ราย แบ่งเป็น พยาบาลและบุคลากรในระบบ 129 ราย เสียชีวิต 4 ราย พิการ 2 ราย ผู้ป่วยบนรถได้รับบาดเจ็บ 58 ราย เสียชีวิต 3 ราย และคู่กรณีเสียชีวิต 14 ราย โดยเกิดขณะส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ. ถึงร้อยละ 80 สาเหตุจากขับเร็ว ผ่าไฟแดง และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จึงออกกฎหมายห้ามรถพยาบาลขับเกิน 80 กม./ชม. และให้มิเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง นอกจากนี้ ยังทำประกันภัยชั้น 1 ครอบคลุมผู้เดินทาง 7 คน หากเกิดเหตุเสียชีวิตจะชดเชยรายละ 2 ล้านบาท</p> <p>นพ.วิฑูรย์ อนันต์กุล ผอ.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน กล่าวว่า การช่วยเหลือผู้ป่วยในที่เกิดเหตุ จะมีศูนย์สั่งการพิจารณาส่งรถฉุกเฉินซึ่งมี 3 ระดับ คือ 1.รถฉุกเฉินขั้นสูง มีแพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์ 2.รถฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน มีเจ้าหน้าที่ที่รู้เรื่องการกู้ชีพ และ 3.รถกระบะที่มูลนิธิต่าง ๆ ใช้ ซึ่งจะต้องไปถึงที่เกิดเหตุใน 8 นาที กรณีที่เป็นรถขั้นสูงและขั้นพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องใช้ความเร็วเพื่อรีบกลับมารพ. เพราะมีศักยภาพเหมือนห้องฉุกเฉินและดูแลตั้งแต่ที่เกิดเหตุแล้ว</p>
ไอเอ็นเอ็น	<p><b>โรคต้อหิน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ .สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคต้อหินผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่ทุกคนควรตระหนัก เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คาดว่าจำนวนผู้สูงอายุจะมีประมาณ 14.4 ล้านคน ในปี 2568 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของประชากร และพบว่าส่วนใหญ่แล้ว ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสายตาสั้น เริ่มมองไม่เห็น ส่วนหนึ่งมาจากโรคต้อหิน ซึ่งเป็นสาเหตุตาบอดอันดับที่สองรองจาก โรคต้อกระจก อาการโดยทั่วไป ในผู้ป่วยระยะแรกมักไม่มีอาการบ่งบอกชัดเจน แต่จะสังเกต ตัวเองได้จากการเริ่มมองเห็นแคบลงจากทางด้านข้างไปเรื่อย ๆ และหากไม่รักษาอาจสูญเสียการมองเห็นอย่างช้า ๆ จนไปสู่การตาบอดในที่สุด</p>
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์	<p><b>หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า สธ . ได้ออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมี หรือโลหะหนัก คัดกรองสุขภาพผู้บริโภคและพิทักษ์สิทธิของประชาชนในการรับบริการด้านอาหาร มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562 โดยกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารภายในเดือน ธ.ค. 2563 และต้องอบรมทบทวนเพื่อต่อใบอนุญาตใหม่ทุก 3 เดือน</p>
มติชน	<p><b>โรคฮีทสโตรก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลเผยกรณีมีผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อนและหยุดดื่มเหล้าแบบหักดิบ ว่า การเลิกดื่มเหล้าแบบกะทันหันไม่ได้เป็นสาเหตุให้เสียชีวิต แต่อาจเกิดจากโรคแทรกซ้อนที่เป็นอยู่ พร้อมทั้งเตือนประชาชนระวังโรคฮีทสโตรก ให้หลีกเลี่ยงการดื่มเหล้าเพราะทำให้ความดันโลหิตสูง หัวใจทำงานหนักขึ้น จนอาจทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้ ควร อยู่ในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ลดหรือเลี่ยงทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงกลางแจ้งนาน ๆ ดื่มน้ำให้มากกว่าปกติ ที่สำคัญ ไม่ทิ้งเด็ก ผู้สูงอายุ หรือสัตว์เลี้ยงไว้ในรถที่จอดไว้กลางแจ้ง และหากพบเห็นคนหมดสติให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที</p>
NBT มติชน ไทยโพสต์ เว็บไซต์ 77khoded	<p><b>โรคไข้มาลาเรีย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ .ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ผู้แทนองค์การอนามัยโลก และผู้แทน Asia Pacific Leader Malaria Alliance กว่า 10 ประเทศ ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ World Malaria day: Zero Malaria Starts with me “เริ่มต้นที่ตัวเรา สู้เป้ามมาลาเรียเป็นศูนย์ ” เนื่องในวันมาลาเรียโลก 25 เม.ย. เพื่อความร่วมมือที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วนในการกำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดจากประเทศไทย ในปี 2567 พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง 25 อำเภอ ที่สามารถหยุดการแพร่เชื้อไข้มาลาเรียมากกว่า 2 ปี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p><b>ภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การสวมรองเท้าหัวแหลม บีบรัดปลายเท้าเป็นเวลานาน ควรระวังภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียงหรือนิ้วโป้งเท้าเก ในบางรายที่มีความผิดปกติมาก ๆ ข้อต่อโคนนิ้วโป้งเท้าอาจเสื่อมได้ สาเหตุอาจเกิดจากโครงสร้างเท้าผิดปกติ เช่น ภาวะเท้าแบน ภาวะเอ็นหัวร้งกายยึดหยุ่นได้มากกว่าปกติ กรรมพันธุ์ การใส่รองเท้าส้นสูง รองเท้าหน้าแคบ หัวแหลม หรือบีบรัดปลายเท้ามากเกินไป</p> <p>นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผอ.โรงพยาบาลเลิดสิน กล่าวว่า การรักษาทำได้โดยเปลี่ยนรองเท้าให้มีหน้ากว้างขนาดพอดีกับเท้า หลีกเลี่ยงรองเท้าส้นสูง ใช้แผ่นรองเสริมอุ้งเท้าด้านในสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเท้าแบน หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีความผิดปกติของรูปร่างเท้าอื่น จะรักษาโดยการผ่าตัด ส่วน การป้องกัน ควรใส่รองเท้าที่เหมาะสม ทำจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นและนุ่ม ส้นรองเท้าไม่สูง</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 ไทยโพสต์ สยามรัฐ	<p><b>สัปดาห์ณรงค์การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สวช. กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 24-30 เม.ย.ของทุกปี เป็นสัปดาห์ณรงค์การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน โดยในปี นี้ มีแคมเปญว่า Protected Together: Vaccines Work! สำหรับประเทศไทย ได้ดำเนินแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ปี 2520 ปัจจุบันให้บริการวัคซีนขึ้นพื้นฐาน 12 โรค ประกอบด้วย วัคซีน วัณโรค ตับอักเสบนชนิดบี ไอกรน คอตีบ บาดทะยัก โปลิโอ ใช้สมองอักเสบเจอี หัด หัดเยอรมัน คางทูม มะเร็งปากมดลูกจากเชื้อ HPV และ โรคเชื้อหุ้มสมองอักเสบในเด็กเล็ก โดยใช้ในรูปวัคซีนรวม DTP-HB-Hib นอกจากนี้ ยังมีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง ดังนั้นประชาชนควรให้ความสำคัญกับการรับบริการวัคซีนตลอดทุกช่วงวัย และให้เกียรติรักษาสมุดการรับวัคซีนเพื่อติดตามการรับวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้ครบถ้วน</p>
บ้านเมืองออนไลน์ สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น ช่อง3	<p><b>จับสปาเกย์</b></p> <p>-เสนอข่าว สสจ.ปทุมธานี ร่วมกับตำรวจ สภ.คูคต จับร้านสปาแฝงค่าบริการทางเพศ ให้กับกลุ่มเกย์และสาวประเภทสอง โดยจับกุมตัวชายไทย 3 คน ชายชาวเมียนมา 1 คน และหญิงชาวเมียนมา 1 คน พร้อมของกลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด สารหลอกล่อน ฤงยางอนามัยที่ยังไม่ใช้และที่ใช้แล้ว อุปกรณ์นวดสปา ยากระตุ้นฮอร์โมน และนามบัตรโฆษณาชวนเชื่อ</p> <p>-นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นพ.สสจ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า ได้ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พบการค้าประเวณีและประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ เบื้องต้นแจ้งข้อหาค้าประเวณี และเปิดสถานบริการสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต</p>
เดลินิวส์	<p><b>เตือนโรคหน้าร้อน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สันติ บุญยะสง นพ.สสจ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า ช่วงต้นปี 2562 มีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 1,317 ราย โรคอาหารเป็นพิษ 62 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนแบคทีเรีย ประกอบกับในช่วงหน้าร้อนอากาศอบอุ่น จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้ แนะนำเก็บอาหารเหลือในตู้เย็นและอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานหรือรับประทานที่ปรุงสุกใหม่ไม่มีแมลงวันตอม หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ โดยเฉพาะอาหารทะเล ล้างผัก ผลไม้ ก่อนรับประทาน ต้มน้ำสะอาด ภาชนะที่ใช้ใส่อาหารต้องสะอาดเก็บในที่มิดชิด ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร ส่วนการรักษาโรคเบื้องต้น ให้ดื่มสารละลายเกลือแร่ หากไม่ดีขึ้นภายใน 8-12 ชม. ให้รีบพบแพทย์</p>
แนวหน้า	<p><b>ช่วยเหลือคลอดในรถ</b></p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าหลวง จ.นครราชสีมา เข้าช่วยเหลือนางวรรณมา สุขกำเนิด อายุ 31 ปี ปวดท้องคลอดลูกในรถกระบะ โดยศีรษะของเด็กโผล่ออกมาที่ช่องคลอดแล้ว เจ้าหน้าที่จึงประสานรพ.พินาย ช่วยทำคลอดทารกได้อย่างปลอดภัย</p>
เว็บไซต์ sanook	<p><b>โรคไข้วัดข้อยุงลาย</b></p> <p>-เสนอข่าว นายธวัชชัย ไกรมาก อายุ 57 ปี ชาว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ระบุว่า น.ส.พรรณลักษณ์ อายุ 29 ปี บุตรสาวป่วยเป็นโรคไข้วัดข้อยุงลายตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. ได้แจ้งให้เทศบาล ต.เนินสันติ ทราบแต่ไม่มีการดำเนินการ จึงติดต่อ สสอ.ท่าแซะ ซึ่งระบุว่าทราบเรื่องการระบาดแล้ว แต่ไม่มีการดำเนินการเช่นกัน จึงร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนกระตุ้นให้หน่วยงานเร่งฉีดพ่นหมอกควันและประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านป้องกันโรคไม่ให้แพร่ระบาด</p>
ไทยโพสต์	<p><b>โรคหัด</b></p> <p>-เสนอข่าว ยูนิเซฟเผยว่า ในปีนี้สหรัฐมีเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัดมากที่สุด 695 ราย ตามมาด้วยฝรั่งเศสและอังกฤษ เป็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ผลมาจากเด็กราว 169 ล้านคนไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดในช่วงปี 2553-2560 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐพบการระบาดของโรคหัดสูงในรัฐวอชิงตัน และรัฐนิวยอร์ก โดยในนิวยอร์ก กพบการระบาดของโรคหัดมากที่สุดในชุมชนชาวยิวเคร่งศาสนาที่ไม่ยอมพาเด็กมาฉีดวัคซีน นอกจากนี้ ยังพบโรคหัดระบาดในอีก 22 รัฐ จากผู้ที่เดินทางมาจากอิสราเอลและยูเครน



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch